



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานสภาพนักงาน โทร. ๓๐๒๐

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๓/๑๐๘

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน อธิการบดี

ตามที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี ๒๕๖๗ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้คัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น และแจ้งผลต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ทราบไปแล้วนั้น ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ มีข้อเสนอแนะให้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์กรณีที่บุคลากรเสนอชื่อตนเองเพื่อเข้าคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ที่กำหนดไว้ว่า การเสนอชื่อไม่ต้องเสนอผู้บังคับบัญชาลงนามรับรอง และเอกสารประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงานไม่ต้องผ่านการพิจารณาคัดกรองจากคณะกรรมการใดมา โดยควรเพิ่มขึ้นขั้นตอนการพิจารณาก่อนกรอกรายชื่อ ผลงาน และประวัติ ก่อนเสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปี ๒๕๖๗ และให้ประกาศเกียรติคุณยกย่องผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมทั้งมอบโล่ และเข็มเพชรแม่โจ้ในพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๗ ต่อไป

๒. ให้สภาพนักงาน นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้นำเรื่องหรือดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคลากรงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ ได้มีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารบุคลากรงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑๐ (๒) คณะกรรมการคัดเลือกต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยดำเนินการเรียกประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

๑. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ด้านบริการดีเด่น ได้แก่  
ว่าที่ร้อยตรีจรรยาภรณ์ พุฒินศิลป์ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
๒. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ได้แก่  
นางสาวรุ่งทิพย์ กาวารี สังกัดวิทยาศาสตร์
๓. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ด้านนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่  
นายพิชิตพงษ์ ไชโยชน์ สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบและ  
ประกาศเกียรติคุณยกย่องผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี  
๒๕๖๗ พร้อมทั้งมอบโล่ และเข็มเพชรแม่โจ้ในพิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๘ ต่อไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว)

ประธานสภาพนักงาน

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นฯ